

**GẶP MẶT ĐẢNG VIÊN...**

(Tiếp theo trang 1)

đã phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị trong phong trào thi đua yêu nước của đồng bào có đạo trong tỉnh, là lực lượng cốt cán góp phần xây dựng hệ thống chính trị vùng giáo trong sạch, vững mạnh. Để góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2018, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đồng chí đảng viên là người có đạo trong tỉnh tiếp tục tích cực học tập, nâng cao nhận thức, năng lực, trình độ nghiệp vụ công tác; hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đảng viên; luôn tiên phong đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước của đồng bào có đạo. Tiếp tục tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao

đời sống vật chất, tinh thần ở những địa phương có đồng bào có đạo; củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở trong vùng đồng bào có đạo; đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên là người có đạo. Bên cạnh đó, thường xuyên năm tỉnh hinh, tâm tư, nguyện vọng của đồng bào có đạo, tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tin ngưỡng, tôn giáo và giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến tôn giáo trên địa bàn. Đồng chí đề nghị các vị chức sắc tôn giáo trong tỉnh tiếp tục chăm lo tốt đời sống tinh thần của tín đồ, đồng bào có đạo; tích cực phối hợp với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, động viên, khích lệ bà con giáo dân, tín đồ tiếp tục phát

huy truyền thống đoàn kết lương giáo, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước.

Nhân dịp này, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc góp phần vào sự nghiệp quản lý về tôn giáo của tỉnh đã được trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp quản lý nhà nước về tôn giáo của Bộ Nội vụ; 14 đồng chí đảng viên là người có đạo tiêu biểu năm 2017 được Ban Dân vận Tỉnh ủy biểu dương, khen thưởng.

Nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2017, sáng ngày 17/12, Huyện ủy Vũ Thư tổ chức hội nghị gặp mặt cán bộ, đảng viên là người Công giáo trên địa bàn.

Toàn huyện Vũ Thư hiện có 166 cán bộ, đảng viên là người Công giáo, trong đó có 20 công chức, viên chức và 114 cán bộ, đảng viên tham gia cấp

ủy, chính quyền, ban chấp hành các đoàn thể chính trị từ huyện đến cơ sở. Những năm qua, cán bộ, đảng viên là người Công giáo ở Vũ Thư đã khẳng định vai trò là nhân tố tích cực, quan trọng trong tuyên truyền, vận động bà con giáo dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát hiện, bồi dưỡng, động viên quần chúng là người Công giáo tiêu biểu kết nạp vào Đảng; cũng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. Với vai trò tích cực của đội ngũ cán bộ, đảng viên là người Công giáo, đồng bào Công giáo trong huyện đã đoàn kết cùng nhân dân thi đua lao động sản xuất góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Nhân dịp này, Huyện ủy Vũ Thư đã tặng quà cán bộ, đảng viên là người Công giáo và gửi lời chúc Giáng sinh an lành, hạnh phúc tới đồng bào Công giáo trong huyện.

**KIẾN XƯƠNG**

**Thu hồi 9 khẩu súng, 355 viên đạn các loại**

Từ đầu năm 2017 đến nay, Công an huyện Kiến Xương đã vận động thu hồi 9 khẩu súng và 355 viên đạn các loại. Trong đó, người dân đã tự giác giao nộp 1 khẩu súng quân dụng, 2 khẩu súng trường, 6 khẩu súng tự chế.

Do làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân và vận động các đối tượng tự nguyện giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháp, toàn huyện còn thu hồi 5 quả lựu đạn, 1 dùi cui điện, 4 công cụ hỗ trợ, 69 vũ khí thô sơ, gần 5kg pháo. Để bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Công an huyện Kiến Xương phối hợp với các ngành, đoàn thể, địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động, ký cam kết với các hộ dân thực hiện nghiêm Pháp lệnh số 16, Nghị định số 36 về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Huy động lực lượng ra quân tấn công trấn áp tội phạm, tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

**KHẮC ĐUẦN**

**Hơn 200 thí sinh tham gia cuộc thi tài năng nghệ thuật trẻ tỉnh Thái Bình lần thứ II**

Trong hai ngày 10/12 và 17/12, Trung tâm Hoạt động văn hóa thể thao thanh thiếu niên tỉnh tổ chức vòng sơ tuyển cuộc thi tài năng nghệ thuật trẻ tỉnh Thái Bình lần thứ II, năm 2017 - 2018.

Đã có hơn 200 thí sinh tham gia cuộc thi ở các thể loại: hát, múa, khiêu vũ, biểu diễn nhạc cụ, ảo thuật, xiếc, nhảy hip-hop. Theo đánh giá của ban tổ chức, cuộc thi năm nay thu hút đông thí sinh ở các huyện, thành phố trong tỉnh, các em tham gia cuộc thi ở nhiều thể loại hơn; đặc biệt, có thanh thiếu nhi khuyết tật tham gia cuộc thi này.

Ban tổ chức lựa chọn 45 tiết mục xuất sắc tham gia vòng sơ khảo cuộc thi. Đây là sân chơi để các em có cơ hội giao lưu, học hỏi, thể hiện niềm đam mê nghệ thuật và năng khiếu của bản thân. Đồng thời, giúp các em có cơ sở ban đầu để định hướng trong tương lai.

**PHƯƠNG ANH**

**THÀNH PHỐ**

**Bảo đảm an toàn giao thông dịp cuối năm**

Với quyết tâm giữ vững trật tự an toàn giao thông (ATGT) dịp cuối năm, nhất là thời điểm tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Công an thành phố Thái Bình triển khai nhiều biện pháp, nhất là tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.



Công an thành phố ra quân bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp cuối năm.

Những tháng cuối năm, tình hình trật tự ATGT trên địa bàn thành phố thường diễn biến khó lường, tai nạn giao thông có nguy cơ tăng cao. Đây là dịp cao điểm của vận chuyển hàng hóa nên các vi phạm về chở quá tải trọng, chạy quá tốc độ, một bộ phận người kinh doanh lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè làm nơi buôn bán xây ra phổ biến. Là thời điểm mọi người tất bật để hoàn tất công việc của một năm nên thường vội vàng, gấp gáp trong việc đi lại. Dịp cuối năm cũng là lúc diễn ra nhiều cuộc hội họp, gặp mặt, giao lưu... nên số lượng người sử dụng rượu, bia cũng cao hơn so với những tháng khác trong năm. Bên cạnh đó, những người

xa quê cũng muốn tranh thủ về thăm nhà, đặc biệt là trong những ngày nghỉ tết... Do đó, mật độ và lưu lượng người, phương tiện tham gia giao thông tăng cao dẫn đến tình hình giao thông trở nên phức tạp. Để bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn, UBND thành phố chỉ đạo các lực lượng chức năng, các địa phương mở đợt cao điểm bảo đảm trật tự ATGT, trật tự xã hội dịp cuối năm 2017, tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Trọng tâm là tiếp tục siết chặt quản lý hoạt động vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ATGT, chú trọng hướng về cơ sở; chống lạm dụng rượu, bia khi lái xe; thực hiện văn hóa giao thông; đẩy

mạnh công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự ATGT kết hợp với tuyên truyền... Đồng thời, ngay từ đầu tháng 12, Công an thành phố đã triển khai phương án huy động các lực lượng kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự ATGT nhằm kiểm chế tai nạn trên địa bàn trong dịp tết Nguyên đán. Tăng cường lực lượng tại những trọng điểm giao thông, kiểm tra, xử phạt những trường hợp lạng lách, đánh võng, không đội mũ bảo hiểm, chở hàng cồng kềnh, chở quá số người quy định, vận chuyển trái phép các loại pháo, hàng lậu, hàng cấm... Phớt lờ lực lượng liên ngành đẩy mạnh kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự đô thị, lấn chiếm hành lang

ATGT; các công trình, dự án xây dựng để máy móc, phương tiện, vật liệu xây dựng bừa bãi, gây cản trở giao thông. Những ngày này, Công an thành phố đang tăng cường tối đa lực lượng tổ chức tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn. Trong đó, tập trung xử lý các trường hợp xe ô tô chở khách vi phạm; xử lý vi phạm nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Bởi đây là những lỗi mà người tham gia giao thông thường vi phạm trong dịp cuối năm, một trong những nguy cơ tiềm ẩn gây mất trật tự ATGT.

Bên cạnh tăng cường công tác xử lý, các ban, ngành chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về ATGT cho mọi tầng lớp nhân dân; phần đầu 100% người điều khiển mô tô, xe gắn máy đội mũ bảo hiểm, tai nạn giao thông giảm, không để xảy ra ùn tắc giao thông trên địa bàn, bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân. Năm 2017, Công an thành phố đã mở 4 đợt cao điểm bảo đảm trật tự ATGT, trật tự đô thị; phối hợp biên soạn 76 tin, bài phát trên hệ thống truyền thanh, treo 230 băng rôn tuyên truyền, phối hợp với ban giám hiệu các trường tổ chức 40 buổi tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ đến hơn 17.500 lượt cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên, 25 buổi tuyên truyền về trật tự ATGT cho hơn 2.900 lượt hội viên, đoàn viên các đoàn thể. Từ những biện pháp trên, công tác bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn thành phố có chuyển biến nhất định, các hành vi vi phạm giảm so với cùng kỳ, nhận thức của người tham gia giao thông được nâng lên. Toàn thành phố xảy ra 14 vụ tai nạn giao thông, làm chết 12 người, bị thương 5 người; xảy ra 32 vụ va chạm giao thông, làm bị thương 32 người, giảm 22 vụ, 21 người bị thương so với cùng kỳ năm 2016.

Tuy nhiên, để bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn thành phố, ngoài nỗ lực vào cuộc của các ngành chức năng, bản thân người tham gia giao thông cần chấp hành tốt các quy định của pháp luật góp phần bảo đảm trật tự ATGT, kiểm chế tai nạn giao thông, tạo điều kiện cho nhân dân vui tết đón xuân an toàn, hạnh phúc.

**MINH NGUYỆT**

**16 ngày nghỉ dịp lễ, tết năm 2018**

(vnexpress.net) Cùng dịp nghỉ tết Âm lịch 7 ngày, Thủ tướng Chính phủ đã duyệt số ngày nghỉ lễ khác trong năm 2018 như để nghỉ của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

**Tết Dương lịch**  
(từ 30/12/2017 - 1/1/2018)

**Tết Âm lịch**  
(từ 14/2 đến 20/2/2018)

**Ngày Giỗ tổ Hùng Vương**  
(25/4/2018)

**Quốc khánh 2/9**  
(từ 1/9 đến 3/9/2018)

**PG INSURANCE BẢO HIỂM PJICO** TỔNG CÔNG TY CP BẢO HIỂM PETROLIMEX

**THÔNG BÁO GIA HẠN MỜI THẦU**

- Tên gói thầu:** Trục vót nguyên trạng tàu Minh Đức Phát 68
- Tên đơn vị mời thầu:** TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX (PJICO)
- Nội dung gói thầu:**
  - Trục vót nguyên trạng tàu Minh Đức Phát 68 tại vị trí chìm đắm có tọa độ: 20.18.95N; 106.49.78E (thuộc vùng biển Thái Bình - Nam Định, cách cửa Ba Lạt khoảng 20 hải lý).
  - Tàu sau khi được trục vót, làm nổi sẽ tiếp tục được lái đất về địa điểm neo đậu/sửa chữa theo chỉ định của PJICO (có thể tại Thái Bình, Nam Định hoặc Hải Phòng).
- Yêu cầu đối với các nhà thầu:**
  - Đảm bảo trục vót nguyên trạng xác tàu Minh Đức Phát 68, làm nổi và lái đất tàu an toàn về nơi neo đậu/sửa chữa theo đúng yêu cầu của PJICO.
  - Tự lo mọi thủ tục giấy tờ xin phép các cơ quan quản lý chức năng để tiến hành các công việc liên quan đến trục vót, làm nổi và lái đất tàu về nơi neo đậu/sửa chữa theo đúng quy định pháp luật hiện hành.
  - Đảm bảo tiến độ hoàn thành trong vòng 30 ngày kể từ khi ký kết hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng do điều kiện thời tiết và/hoặc lệnh cấm của cơ quan quản lý chức năng.
  - Bảo lãnh dự thầu: 100 triệu đồng (bằng tiền mặt hoặc thư bảo lãnh của ngân hàng).
  - Bảo lãnh thực hiện hợp đồng: 400 triệu đồng (bằng tiền mặt hoặc thư bảo lãnh của ngân hàng).
- Thời gian gia hạn nhận hồ sơ dự thầu:** Đến 12h00 ngày 25/12/2017.
- Thời gian đóng thầu:** 12h00 ngày 25/12/2017.
- Thời gian và địa điểm mở thầu:** 13h00 ngày 25/12/2017 tại trụ sở của PJICO.
- Địa chỉ liên hệ mua hồ sơ dự thầu:** Địa chỉ: Tầng 21-22, tòa nhà MIPEC, số 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội  
Người phụ trách: Ông Hoàng Thanh Tùng, DD: 0913 215 248; Email: tunght.pjico@petrolimex.com.vn

**THÔNG BÁO MỜI ĐĂNG KÝ THAM GIA THI TUYỂN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC**

**Dự án xây dựng tòa nhà văn phòng làm việc và dịch vụ thương mại tổng hợp**

Công ty Cổ phần Tổng công ty Giống cây trồng Thái Bình (ThaiBinH Seed) có kế hoạch đầu tư dự án xây dựng tòa nhà văn phòng làm việc và dịch vụ thương mại tổng hợp tại số 36 phố Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

- **Tên dự án:** Đầu tư xây dựng văn phòng làm việc và dịch vụ thương mại tổng hợp.
- **Chủ đầu tư:** Công ty Cổ phần Tổng công ty Giống cây trồng Thái Bình.
- **Địa điểm xây dựng:** Số 36, phố Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình.
- **Diện tích đất:** 2.224,3m<sup>2</sup>.
- **Mục tiêu của dự án:** Kinh doanh nhà hàng, khách sạn, tổ chức hội nghị, thuê văn phòng;

Đầu tư kinh doanh phát triển sản xuất các sản phẩm nông nghiệp, hàng tiêu dùng thiết yếu khác;  
Giới thiệu, quảng bá các loại hàng hóa khác.

- **Quy mô dự án:** Xây dựng 1 nhà 15 tầng.
- **Thời gian thực hiện dự án:** Từ năm 2018 đến năm 2019.
- **Tổng vốn đầu tư:** 195.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm chín mươi lăm tỷ đồng chẵn)
- **Kế hoạch nguồn vốn:** Vốn tự có của Công ty cổ phần Tổng công ty Giống cây trồng Thái Bình và vốn vay ngân hàng.

**ThaiBinH Seed trân trọng thông báo:**

- Mời tất cả các đơn vị tư vấn thiết kế có đủ năng lực, kinh nghiệm đăng ký tham gia thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc công trình dự án "Đầu tư xây dựng văn phòng làm việc và dịch vụ thương mại tổng hợp".
- Thời gian đăng ký từ 7h30' ngày 1/12/2017 kết thúc trước 16h30' ngày 20/12/2017, vào giờ hành chính.
  - Đơn vị nhận đăng ký: Phòng quản lý dự án thuộc ThaiBinH Seed.
  - Địa chỉ: Số 36, phố Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

**\*Lưu ý:**

- Các vấn đề cần giải đáp xin liên hệ qua số điện thoại ông Đào Xuân Bái: 0912.176.742
- Người đến đăng ký phải có giấy giới thiệu của đại diện theo pháp luật của đơn vị và nộp kèm theo 1 bộ hồ sơ năng lực, kinh nghiệm trong đó chứng minh đủ điều kiện lập thiết kế công trình dân dụng, cấp II theo quy định của pháp luật.